

Số: /BC-HĐND

Ngọc Hôi, ngày tháng năm 2023

BÁO CÁO

Đánh giá về công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ họp lần thứ 6 HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026

Thực hiện Thông báo số 57/TB-HĐND ngày 18 tháng 5 năm 2023 của Thường trực HĐND huyện về Thông báo nội dung, chương trình, thời gian và địa điểm tổ chức kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026;

Ngày 19 và ngày 20/6/2023, Hội đồng nhân dân huyện tổ chức Kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa VII theo đúng nội dung, Chương trình đề ra. Đây là kỳ họp thường lệ giữa năm xem xét quyết định nhiều nội dung quan trọng đối với việc phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của huyện trong 6 tháng đầu năm 2023 và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2023. Trên cơ sở ý kiến nhận xét đánh giá tại cuộc họp của đại biểu HĐND huyện, từ thực tế kết quả của Kỳ họp, Thường trực HĐND huyện đánh giá, về công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ họp thứ 6 của Hội đồng nhân dân huyện như sau:

I. VỀ KẾT QUẢ

Sau 02 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ và trách nhiệm, kỳ họp thứ 6 HĐND huyện đã hoàn thành toàn bộ nội dung, Chương trình đề ra. Quá trình thảo luận được diễn ra sôi nổi, nhiều vấn đề được dư luận cử tri quan tâm đã được các vị đại biểu đưa ra thảo luận, trao đổi, phân tích làm rõ những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Kỳ họp đã thông qua **07** dự thảo Nghị quyết⁽¹⁾.

1. Công tác chuẩn bị Kỳ họp.

- **Về tổ chức họp liên tịch:** Ngày 15/5/2023, Thường trực HĐND huyện phối hợp với UBND huyện, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện tổ chức họp liên tịch để thống nhất nội dung, Chương trình, thời gian và địa điểm tổ chức Kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa VII. Giao UBND huyện và các đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung Chương trình tại kỳ họp. Tổng số văn bản trình tại kỳ họp có **28** văn bản, trong đó có **16** báo cáo (*Thường trực HĐND 04; Các Ban của HĐND huyện 03; UBND huyện: 09*), **07** Tờ trình, **07** dự thảo Nghị quyết; **01**

¹ Gồm: **1.** Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện ngọc Hôi khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 (*đối với ông Nguyễn Xuân Thủy*); **2.** Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2024 của HĐND huyện; **3.** Nghị quyết kết quả giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu trồng rừng năm 2021-2022 trên địa bàn huyện; **4.** Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương và phân bổ kết dư ngân sách huyện năm 2022; **5.** Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; **6.** Nghị quyết điều chỉnh Kế hoạch phân bổ vốn nguồn NSTW thực hiện các Chương trình MTQG năm 2023 trên địa bàn huyện Ngọc Hôi; **7.** Nghị quyết về dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất trên đất trống, đồi núi trọc, đất bạc màu trên địa bàn huyện Ngọc Hôi năm 2023.

Thông báo tham gia xây dựng chính quyền của Ban Thường trực UBMTTQVN huyện, **04** Báo cáo của các ngành (*Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục thi hành án dân sự huyện, Đoàn hội thẩm Tòa án nhân dân huyện*), **01** Báo cáo của Đoàn giám sát chuyên đề HĐND huyện. Nhìn chung các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết, Báo cáo đảm bảo thời gian theo quy định.

- **Hoạt động tiếp xúc cử tri:** Trước kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa VII, Thường trực HĐND huyện phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN huyện tổ chức cho đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri tại các xã, thị trấn để Thông báo về Chương trình, nội dung, thời gian và địa điểm tổ chức Kỳ họp lần thứ 6 HĐND huyện khóa VII⁽²⁾ và tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri chuyển tới các cơ quan, chức năng xem xét giải quyết.

Các Tổ đại biểu HĐND huyện ứng cử tại các xã, thị trấn đã tham gia đầy đủ số buổi tiếp xúc cử tri nơi đại biểu ứng cử **8/8** xã, thị trấn. Qua đó tổng hợp có **38** ý kiến, kiến nghị của cử tri, liên quan đến các vấn đề cử tri trên địa bàn quan tâm (*công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, xây dựng, giao thông, môi trường, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nâng cấp hệ thống kênh mương, thủy lợi nội đồng...*); nâng cấp hệ thống điện phục vụ đời sống sinh hoạt của Nhân dân; giải quyết các chế độ, chính sách của người dân... Thường trực HĐND huyện đã tổng hợp **24** ý kiến đề nghị chuyển UBND huyện xem xét, giải quyết; còn **13** ý kiến, kiến nghị chuyển các cơ quan, đơn vị đóng chân trên địa bàn huyện xem xét, giải quyết. **01** kiến nghị chuyển Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện xem xét, giải quyết.

- **Phân công thẩm tra các văn bản:** Thường trực HĐND huyện đã chủ động phân công các Ban của HĐND huyện thẩm tra các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết do UBND huyện trình kỳ họp⁽³⁾ theo đúng quy định. Công tác thẩm tra được các Ban HĐND huyện thực hiện nghiêm túc, có tổ chức họp thông qua dự thảo Báo cáo thẩm tra để làm rõ, giải trình các nội dung liên quan của UBND huyện trình. Các báo cáo thẩm tra trình tại các kỳ họp HĐND huyện đảm bảo yêu cầu, thể hiện chính kiến, quan điểm rõ ràng, có phản biện, giúp cho Chủ tọa điều hành, cơ quan soạn thảo và các đại biểu HĐND huyện có thêm thông tin để xem xét, thảo luận, đi đến thống nhất quyết định, nhằm nâng cao chất lượng và tính khả thi của các Nghị quyết.

- **Công tác gửi tài liệu, phục vụ kỳ họp:** Trước khi diễn ra Kỳ họp, Văn phòng HĐND và UBND huyện thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ tham mưu giúp Thường trực Hội Đồng nhân dân huyện trong công tác chuẩn bị các nội dung báo cáo, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp, kiểm tra rà soát, đôn đốc nhắc nhở các ngành gửi báo cáo kịp tiến độ. Các tài liệu được đăng tải kịp thời giúp đại biểu chủ động tiếp cận và nghiên cứu;

² Thông báo số 57/TB-HĐND ngày 18/5/2023 của Thường trực HĐND huyện về việc Thông báo nội dung, chương trình, thời gian, địa điểm tổ chức kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa VII.

³ Tại Thông báo số 61/TB-HĐND ngày 19/5/2023 của Thường trực HĐND huyện về phân công thẩm tra các Báo cáo, tờ trình dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa VII.

Việc chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết cho kỳ họp được thực hiện chu đáo; thông tin, tuyên truyền về kỳ họp được đăng tải kịp thời, đầy đủ, chính xác trên hệ thống Trang thông tin điện tử huyện và Đài phát thanh - Truyền hình huyện, tạo điều kiện thuận lợi để Nhân dân theo dõi, giám sát.

2. Các hoạt động tại kỳ họp.

Việc sắp xếp chương trình kỳ họp và công tác điều hành của Chủ tọa kỳ họp được bố trí hợp lý, phù hợp với thực tế, công tác điều hành chặt chẽ, linh hoạt, tạo không khí sôi nổi, thẳng thắn và nghiêm túc trong kỳ họp. Việc phân tổ thảo luận, thảo luận và chất vấn tại kỳ họp, được các vị đại biểu HĐND huyện nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, đoàn kết dân chủ, tập trung nghiên cứu, tích cực thảo luận, nêu ra các vấn đề chưa phù hợp hoặc các vấn đề mà cử tri và Nhân dân quan tâm để UBND huyện và các cơ quan liên quan giải trình làm rõ từ đó thống nhất quyết định các nội dung đảm bảo đúng, phù hợp và có tính khả thi, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của cử tri.

Thời gian thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn được bố trí phù hợp với nội dung kỳ họp. Công tác tổng hợp ý kiến thảo luận của tổ cơ bản kịp thời, đầy đủ và được đại biểu thống nhất với nội dung tổng hợp. Tại kỳ họp có **04** đại biểu⁽⁴⁾ HĐND huyện chất vấn với **04 nhóm vấn đề: *Môi trường đầu tư xây dựng, Quản lý đất đai Cấp GCNQSDĐ, về nông nghiệp phát triển rừng, về văn hóa xã hội***; Tại phiên thảo luận có **27** ý kiến. Nội dung chất vấn, thảo luận tập trung vào những vấn đề nổi cộm mà cử tri và Nhân dân quan tâm. Các ý kiến đến các hạn chế, tồn tại, giải pháp thực hiện trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2023; tham gia xây dựng giải pháp, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; liên quan đến kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, ý kiến tham gia vào dự thảo Nghị quyết Chương trình giám sát năm 2024 của HĐND huyện...

Qua thảo luận, đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng để HĐND huyện xem xét quyết định: Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, việc thực hiện các chương trình, dự án, các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn huyện trong 6 tháng cuối năm 2023... Việc thảo luận, thông qua Nghị quyết của HĐND huyện bảo đảm nguyên tắc tập trung, dân chủ, đúng quy định của pháp luật.

3. Hoạt động sau kỳ họp.

Kết thúc kỳ họp, Thường trực HĐND huyện chỉ đạo các Ban HĐND huyện phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp thu, hoàn chỉnh Nghị quyết theo đúng luật định; ban hành Thông báo kết quả kỳ họp. Đồng thời phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN huyện, các cơ quan liên quan chuẩn bị tổ chức cho các vị đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri tại các xã, thị trấn để Thông báo kết quả kỳ họp; lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cử tri, để phản ánh kiến nghị kịp thời với HĐND, UBND huyện và các cơ quan hữu quan xem xét giải quyết.

⁴ Tổ đại biểu xã: Sa Loong, Đăk Kan, Đăk Xú, Đăk Ang.

II. MỘT SỐ TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Tồn tại, hạn chế.

Vai trò trách nhiệm của một số lãnh đạo phòng, ban, ngành trong việc tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp còn vắng nhiều; một số thành viên tham gia hoạt động giám sát, khảo sát của HĐND, TTHĐND, các ban HĐND chưa đầy đủ, còn ít. Thực hiện báo cáo, đề xuất nội dung chất vấn của một số tổ đại biểu HĐND huyện chưa đầy đủ, kịp thời, chậm so với thời gian quy định⁵.

Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn đã có sự đổi mới, tuy nhiên một số Tổ đại biểu HĐND huyện chưa chủ động nghiên cứu nêu câu hỏi chất vấn. Một số đại biểu tham gia chất vấn còn thiếu thông tin, chưa theo đến cùng nội dung cần chất vấn.

2. Nguyên nhân

Đa số thành viên đoàn giám sát là lãnh đạo chủ chốt các cơ quan, đơn vị, địa phương hoạt động kiêm nhiệm bận công việc chuyên môn của đơn vị do đó việc tham gia hoạt động giám sát, khảo sát của HĐND, TTHĐND, các ban HĐND chưa đều đặn, đầy đủ còn ít. Một số đại biểu HĐND huyện chưa phát huy hết trách nhiệm, chưa dành nhiều thời gian nghiên cứu, chủ động trong mọi hoạt động của kỳ họp HĐND huyện, đề xuất nội dung, vấn đề chất vấn tại kỳ họp còn ít.

III. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN RÚT KINH NGHIỆM

1. Thường trực HĐND huyện phát huy vai trò điều hòa, chuẩn bị kỹ lưỡng nội dung và giao nhiệm vụ cụ thể cho các Ban, các Tổ và đại biểu HĐND huyện các chủ đề, lĩnh vực để thảo luận; chấp vấn tại kỳ họp; nội thảo luận, chấp vấn phải mang tính khách quan bao quát toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng và an ninh; các vấn đề cử tri và nhân dân bức xúc quan tâm.

Tiếp thu có giải pháp khắc phục, chỉ đạo cụ thể đối với các phòng ban chuyên môn của UBND huyện trong việc tham mưu các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp gửi Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện để thẩm tra theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo chất lượng và thời gian.

Nghiên cứu, đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động của các Tổ, đại biểu HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026, từng bước khắc phục tình trạng ngại va chạm, né tránh, thể hiện tính chuyên nghiệp, nâng cao vai trò của đại biểu HĐND huyện trước cử tri và nhân dân.

Tăng cường sự phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện trong xây dựng kế hoạch, dự kiến thời gian, chuẩn bị nội dung trình kỳ họp theo

⁵ Công văn số 69/HĐND-TH ngày 06/6/2023 của Thường trực HĐND huyện về đơn đốc gửi ý kiến chất vấn đến kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa VII. Đề xuất nội dung, vấn đề chất vấn gửi về TT HĐND còn chậm so với thời gian quy định (*Tổ đại biểu Đăk Đục, Đăk Nông, Bờ Y*)

hướng giảm trình bày nội dung báo cáo, danh nhiều thời gian để đại biểu HĐND huyện xem xét, thảo luận, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương.

2. Các Ban HĐND huyện tiếp tục, nâng cao chất lượng thẩm tra các nội dung trình kỳ họp; phối hợp định hướng, hướng dẫn các Tổ, đại biểu HĐND huyện về các nội dung, chủ đề thảo luận; chấp vấn trả lời chấp vấn tại kỳ họp.

3. UBND huyện chỉ đạo Thủ trưởng các đơn vị trả lời chất vấn khẩn trương văn bản hóa các nội dung trả lời gửi về Thường trực HĐND huyện để gửi đến các Tổ đại biểu, Đại biểu HĐND huyện theo dõi việc tổ chức thực hiện. Đối với người trả lời chất vấn cần đi thẳng vào trọng tâm câu hỏi, không giải trình quá dài, tránh vòng vo né tránh và thẳng thắn nhận trách nhiệm đối với những tồn tại, yếu kém thuộc lĩnh vực mình phụ trách và phải có những giải pháp khắc phục; Chỉ đạo chấn chỉnh các đơn vị nghiêm túc khắc phục thiếu trách nhiệm trong việc tham gia Hội nghị tiếp xúc cử tri, nêu cao hơn nữa tinh thần, trách nhiệm khi tham dự kỳ họp HĐND huyện trong thời gian tới.

4. Chỉ đạo Tổ đại biểu HĐND huyện tại các xã, thị trấn khi tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri cần làm rõ nội dung, vấn đề của cử tri quan tâm, kịp thời, tuân thủ thời gian theo quy định, xem xét giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri đạt kết quả; Phân công đại biểu phải chủ động chuẩn bị câu hỏi chất vấn, đúng thực tế, có trọng tâm, đúng pháp luật gửi trước cho Thường trực HĐND huyện để tổng hợp, điều hành.

5. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên, tổ chức tuyên truyền, vận động việc thực hiện các nghị quyết của HĐND huyện đã ban hành.

6. Văn phòng HĐND và UBND tăng cường giúp Thường trực HĐND huyện thường xuyên theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp HĐND huyện đảm bảo chất lượng và đúng thời gian quy định; chủ động cập nhật thông tin xác nhận hai chiều để đảm bảo tài liệu chuyển đến đại biểu HĐND huyện được kịp thời đúng thời gian quy định.

Trên đây là Báo cáo đánh giá rút kinh nghiệm Kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026./.

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy (b/c);
- TT HĐND huyện;
- UBND huyện;
- BTT UBMT huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện khóa VII;
- Các cơ quan, ban, ngành huyện;
- TT HĐND các xã, thị trấn;
- UBND các xã, thị trấn;
- CVP, các PCVP;
- Trang Thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT, TH.

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Y Hồng Nhấn